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บทความออนไลน์ 
ถอดบทเรียนวิกฤติโควิด แบบนักอนุรักษ์ธรรมชาติ 

หลายๆ วิกฤติที่เกิดขึ้นกับโลก ล้วนท าให้เราเห็นแล้วว่า มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งนั้น ตั้งแต่
เหตุการณ์รุนแรงที่เพ่ิงผ่านมาเมื่อต้นปี กับวิกฤติไฟป่าที่ออสเตรเลีย ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และอีกหนึ่งวิกฤติที่แพร่
ระบาดไปทั่วโลก อย่างไวรัสโควิด 19 แน่นอนว่าได้สร้างผลกระทบมากมาย ทั้งคร่าชีวิตผู้คน และท าธุรกิจพังครืน
กันไปหลายแห่ง  จนน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ขณะเดียวกันวิถีของ
สิ่งแวดล้อมก็ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน น ามาสู่ประเด็นถกเถียงทางสังคมที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ 

 
 ในกิจกรรม Re:learning NOW จัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้  TK Park ได้ชวน 2 นักอนุรักษ์ นพ.รังสฤษฎ์ 
กาญจนะวณิชย์ หรือหมอหม่องอาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 
และประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา เชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมสนทนาในหัวข้อ เมื่อวิกฤติเปิดโอกาส ธรรมชาติจะไปต่ออย่างไร  
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        ธรรมชาติของไทยหลังเกิดวิกฤติ 
        จากมาตรการล็อกดาวน์ ไม่ให้มีการเดินทางและปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทะเล เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเลไทยได้ฟ้ืนฟูตัวเอง แม้จะเป็นทะเลที่ไร้
นักทอ่งเที่ยว แต่ได้เกิดภาพของสัตว์ทะเลหายากปรากฏแก่สายตาของชาวโลกในหลายพ้ืนที่ ซึ่งนักอนุรักษ์ ทั้ง 2 
ท่านเห็นตรงกันว่า ภาพธรรมชาติที่หวนกลับคืนมาอาจเป็นเรื่องน่ายินดีในจ านวนไม่ก่ีเรื่อง ที่พอจะช่วยคลายทุกข์
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 

 
ผศ.ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่า “จริงๆ 
ผลกระทบการท่องเที่ยวของไทย มีก่อนเกิดโควิด ซึ่งนักท่องเที่ยวในปี 62 มีกว่า 40 ล้านคน และไปทะเลมากที่สุด
ถึง 30 ล้านคน นิยมไปเที่ยวตามหาด มีเรือเป็นหมื่น ๆ ล า ที่พานักท่องเที่ยวออกไปตามเกาะทุกวัน ซึ่งเรือจ านวน
มากนั้นเป็นต้นเหตุที่รบกวนสัตว์ทะเล โดยเฉพาะสัตว์หายาก แต่พอเกิดโควิด เราหยุดการท่องเที่ยว เรือหายไป
หมด สัตว์ทะเลก็เลยกลับมาในพื้นที่ท่ีเราไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น พะยูนจ านวนมากมารวมฝูงกันที่ตรัง เต่ามะเฟือง
ที่ข้ึนมาวางไข่ร้อยกว่าฟองที่ หาดหน้ายักษ์ พังงา” . 
         อีกด้านของสภาพแวดล้อมทางบก อย่างอุทยานหรือป่าเขา หมอหม่อง อธิบายถึงผลกระทบโควิดที่ได้ส่งผล
กระทบอย่างหนักให้กับสังคมโลก แต่ในแง่อนุรักษ์ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ยังได้เกิดผลดีที่ท าให้หลายสิ่งมีชีวิตได้รับ
การฟ้ืนฟู “พอโลกมนุษย์หยุดหมุน โลกธรรมชาติก็กลับมาสดใสร่าเริง เช่นภาพข่าวจากเวนิชอิตาลีคลองใส ชะมด
ในอินเดียออกมาเดินตามสี่แยก หรือฝูงฟามิงโกใกล้เมืองมุมไบ ผมว่าคนรุ่นหลังอาจไม่ทราบว่าสมัยก่อนมีแบบนี้ 
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เช่นสมัยก่อนชายหาดมีปูลมวิ่งกันเต็ม คือยุคนี้พอสูญเสียอะไรไปก็อาจไม่รู้ว่าแต่ก่อนมันมีอะไร แต่โควิดเปิดเผยให้
เราเห็นว่าสมัยก่อนนี้มีธรรมชาติแบบนี้อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม มันงดงามแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะดีใจได้เต็มที่ เพราะเราก็รู้
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษ ที่ท าให้คนเดือดร้อนมาก แต่ตรงนี้เป็นเหมือนภาพให้เรามองเห็นคุณค่า
สิ่งเหล่านี้มากขึ้น เห็นโอกาศว่าธรรมชาติกลับมาได้ ถ้าเรามีวิธีคิด วิธีจัดการที่ดี”      

 
 วางแผนที่ดี เพื่อฉวยโอกาสจากวิกฤติครั้งนี้ 
        วิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะเดียวกันการอนุรักษ์ที่รอบคอบจะท าให้เกิดการท่องเที่ยว
ที่ดีงาม และท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจารย์ธรณ์ กล่าวว่าปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนครั้งนี้ ท าให้ทุกคนเห็น
ตรงกันว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และได้ยกตัวอย่างแผนการท่องเที่ยว New Normal ทะเลไทย’ หลัง ‘โค
วิด 19’ ไว้ 4 หมวด คือ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน มากไปกว่านั้นคือการใช้มาตรการผสมผสานกัน 
ระหว่างมาตรการด้านสุขภาพกับมาตรการสิ่งแวดล้อม และขอเพียงใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง ตรงจุด 
         “สิ่งท่ีเราต้องพยายามท าให้เร็วที่สุด คือฉวยโอกาสสร้างแผนการท่องเที่ยวหลังโควิด ซึ่งแผนดีที่สุดจะ
เกิดจากคนในพื้นที่ แล้วค่อยน ามาปรุงแต่งปรับเพิ่มจากส่วนกลางทุกภาคส่วน” อาจารย์ธรณ์กล่าวพร้อมเน้นย้ า
ว่าควรให้เครือข่ายชาวบ้านและเอกชนเข้ามาร่วมจัดการด้วย โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่และผู้ประกอบการราย
ย่อยให้เขาเข้าใจร่วมกันและมีรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่เอกชนอาจเข้ามาช่วยในเรื่องการสลับเวลา หรือการไม่วิ่งเรือใน
บางพ้ืนที่ 

 ส าหรับหมอหม่อง เห็นด้วยกับอาจารย์ธรณ์ ที่ควรจ ากัดนักท่องเที่ยว เพ่ือแผนระยะยาวที่ยั่งยืน พร้อมเสริม
แผนการท่องเที่ยวที่ควรเกิดขึ้น “การท่องเที่ยวทางบก ที่ผมอยากเห็นคือ ก าหนดโซนนิ่ง หรือโอกาสที่เข้าหา



ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ARIT NPRU         
 

ฝ่ายส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ    ส านักวิทยบริการฯ http://arit.npru.ac.th/        Line@LibraryNPRU   

 Page 4 
  

ธรรมชาติ ผมมองว่าไม่อยากให้ใช้เงินเป็นตัวตั้ง เช่นคุณรวยมากก็ได้ไปโซนวีไอพี แต่โซนนิ่งส าหรับผม คือจ ากัด
พ้ืนที่เพ่ือบอกว่าบริเวณนี้มีระบบนิเวศบอบบางมาก ก็อาจไม่ให้คนรุกล้ า ผมอยากให้แบ่งตามความรักในธรรมชาติ 
คือในบางพ้ืนที่ก็อาจไม่ต้องมีเครื่องอ านวยสะดวกครบครันก็ได้ คือคนจะได้ตรงนั้นต้องรักธรรมชาติจริงๆ ก็จะช่วย
สกรีนคนไปแบบหนึ่ง”      

 
ปรับตัวเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
          การอนุรักษ์แบบยั่งยืน ในแบบฉบับอาจารย์ธรณ์คือ คือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ซึ่งตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการรีเซตทั้งหมด 
          “สิ่งที่ผมพยายามตลอดคือ อยากให้คนไทยเข้าถึงและละเอียดอ่อนกับธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุด โดยไม่
เกี่ยวกับรายได้มากมาย แต่ปัญหาตอนนี้ที่ต้องเข้าใจร่วมกันคือ คนไทยบางส่วนไปกองรวมกันที่จุดท่องเที่ยวจุด
เดียวที่ก าลังเป็นกระแส ทั้งๆ ที่มีธรรมชาติอีกหลายแห่งที่สวยงาม แต่ไม่มีคนไป ส่วนตัวมองว่าคนไทยในอดีต
อาจจะยังค้นหาการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ผมค่อนข้างเศร้าใจเล็กๆ เพราะเวลาคนไทยไปต่างประเทศก็เสาะหาร้าน
อร่อยๆ หาไปยาก แต่พอหาข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศ เช่นจุดดูนก ยังไม่ค่อยมีบอก เนื่องจากข้อมูลพวกนี้ทาง
รัฐยังไม่ค่อยให้ความส าคัญอย่างเพียงพอ เพราะฉะนั้นผมหวังอย่างยิ่งว่าการท่องเที่ยวยุคหลังโควิด จะเกิดกระแส
การท่องเที่ยวที่แสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เงียบสงบ ที่สวยงาม เพราะเมื่อมีคนเริ่มหาคนเขียนข้อมูล
ต่างๆ ก็จะเริ่มมีก าลังใจ นั้นแหละคือ การเปลี่ยนแบบ New Normal ที่ผมอยากเหน็” อาจารย์ธรณ์เล่าถึงความ
ตั้งใจที่อยากเห็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพหลังโควิด 19 

 

ที่มา https://www.tkpark.or.th/tha/home 
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